



HỘI SỰ NGHIỆP TỪ THIỆN MINH ĐỨC

Minh Duc Charitable Foundation (MDCF)

明德慈善事業基金會

Website: <http://www.tuthienminhduc.com>

Văn phòng: 242A Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
148 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

THƯ NGỎ

V/v: Phát tâm ủng hộ kinh phí tàu xe, ăn ở... chương trình khám bệnh phát thuốc lần thứ 11 tại Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Quý y bác sỹ, đồng y sỹ, nha sỹ, điều dưỡng, thiện nguyện viên

Lời đầu thư, xin cho phép Thầy đại diện cho Hội gửi đến quý vị lòng biết ơn và thanh tâm tán thán công đức mà lâu nay quý vị đã đóng góp cho sự phát triển của Hội từ ngày thành lập cho đến nay.

Trước đây, từ năm 2003 đến 2008, mỗi hai năm Hội mới tổ chức một chương trình khám bệnh phát thuốc với quy mô từ 1000- 2000 người. Cho đến năm chương trình khám bệnh lần thứ tư năm 2008 ở Quảng Bình, Hòa thượng Ngô Kiệt và ông thiếu tướng Hoàng Bá Lâm đề xuất mỗi năm tổ chức hai lần vào tháng 3 và tháng 8, với kinh phí của chương trình được chia làm ba phần: một phần do Hòa thượng và ông thiếu tướng đảm nhận, một phần do bác Triệu Sâm Phát đảm nhận, còn lại thầy Hội trưởng kêu gọi sự phát tâm của các Phật tử Việt Nam. Nhưng vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011, Hòa thượng chính thức gửi thư cho Thầy hội trưởng đề thông báo từ năm 2011 trở đi, vì lý do tài chính nên Hòa thượng không thể tiếp tục tham gia các chương trình từ thiện của Hội ở Việt Nam. Như vậy, kể từ chương trình lần thứ 10 được tổ chức ở Hà Nam trở đi, nguồn kinh phí của chương trình đã không còn sự giúp đỡ đóng góp của Hòa thượng. Do vậy, Thầy hội trưởng phải kêu gọi đến hai phần ba kinh phí của chương trình. Chắc quý vị cũng hiểu đây là cả một gánh nặng trên đôi vai của Thầy. Trong khi công việc đem lợi ích tới cho người nghèo của Hội không thể dừng lại được.

Thầy có nhận được một số email của các y bác sỹ không đồng ý việc Thầy kêu gọi đóng góp hỗ trợ kinh phí tàu xe trong các chương trình vì cho rằng từ trước đến nay, khi các y bác sỹ tham gia các chương trình khám bệnh với các hội đoàn khác không bao giờ phải đóng bất kỳ khoản kinh phí nào. Do vậy, Thầy viết thư này với lòng thành tha thiết mong mọi quý y bác sỹ hiểu cho gánh nặng mà Thầy đảm nhận để mong rằng quý vị sẽ hiểu và hoan hỷ phát tâm tùy hỷ với việc đóng góp kinh phí tàu xe, ăn ở... nhằm san sẻ với Thầy một phần gánh nặng này.

Thư gửi đi, Thầy chỉ một lòng tha thiết mong rằng quý y bác sỹ sẽ thấu hiểu và nghìn lần hoan hỷ, đại hoan hỷ trước sự kêu gọi thành tâm tha thiết này của Thầy.

Cầu chúc quý vị vạn sự kiết tường.

NAM MÔ HOAN HỖ TẶNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2011

Hội trưởng

Thích Giải Hiền